
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 

วันพุธที ่5 ตุลาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.30 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ขึน้บัลลังก์ 
 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 117/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง เรียก
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 มีกำหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
 1.2 นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ได้ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ย่านกะดีจีน ซึ่งผมได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเป็นกระทู้ถามสดจึงได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันนี้  
  1.3 นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากกรรมการในคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก คือ  
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ข้อ 89 (3) 
  1.4 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ 
นายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และญัตติของ 
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ย่านกะดีจีน 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์  
วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3. ญัตติด้วยวาจาของจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ตั้งกรรมการในคณะกรรมการกิจการสภา 
เพ่ิมเติม  
  - ทีป่ระชุมมีมติตั้งนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสภา 
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  4. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติ ที่นายทุนมีช่องว่างหลบเลี่ยง  
ในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 28 กันยายน 2565) และ
ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหา
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
(เลื่อนมาจากวันพุธที่ 28 กันยายน 2565) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมติเห็นชอบให้ ต้ังคณะกรรมการวิสามัญ 
ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแนวทางการเสียภาษีของผู้ถือครองที่ดิน เพ่ือให้
กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม  
จำนวน 21 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลาการศึกษา 
  5. ญัตติของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด 
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลาการศึกษา 
 6. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสำรวจและเวนคืนพ้ืนที่
เพ่ือก่อสร้างถนนเป็นทางลัดและทางเชื่อมช่วยระบายการจราจร 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา 14.35 น. 
 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


